

## ใบเสร็จซื้อหนังสือ ไลด์ดภาษีหมิ่นหา

นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ค. 2562

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีพยางค์เศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอ พร้อมทั้งเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือ และได้รับความรู้จากการอ่านมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มีชนิดบุคคล สามารถนำค่าหนังสือ สื่อ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรืออีบุ๊กส์ ทุกประเภทที่จ่ายให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นตามที่จ่ายจริง ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.2562 โดยลดหย่อนได้ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท

“เมื่อช่วงวันที่ 14 ธ.ค.61-16 ม.ค.62 ที่ประชุม ครม.มีการอนุมัติมาตรการภาษี “อ่านสร้างชาติ” ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” สร้างแรงจูงใจให้คนไทยซื้อหนังสือเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่และกระตุ้นธุรกิจหนังสือให้ฟื้นตัว โดยให้หักลดหย่อนสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท สรุปข้อมูลพบว่าสร้างรายได้จากการจำหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ของร้านหนังสือเซนส์โตร ร้านหนังสืออิสระและสำนักพิมพ์เพิ่มขึ้นจาก 3 ปีที่ผ่านมา (2558-2560) ถึงร้อยละ 33.3 จากยอดจำหน่ายปกติของเดือนธันวาคมที่อยู่ประมาณ 670 ล้านบาท โดยเพิ่มเป็น 873.19 ล้านบาท และสามารถจำหน่ายหนังสือกว่า 8,731,900 เล่ม นับว่ายอดจำหน่ายสิ่งพิมพ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากในเวลาเพียง 1 เดือน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว

นายวีระกล่าวว่า การประกาศใช้มาตรการภาษีในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนธุรกิจสิ่งพิมพ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจสิ่งพิมพ์ ทั้งนิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ต้องปิดตัวลงจำนวนมากเพราะประสบภาวะวิกฤติ เนื่องจากคนไทยนิยมอ่านหนังสือผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น และหลังจากนี้ วธ.จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อรณรงค์ให้คนไทยซื้อหนังสือและอ่าน มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการภาษีของรัฐบาลที่ประกาศใช้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยรัฐ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562](#)

